



ที่ สธ ๐๒๐๕.๑๐/๒๑๑๑๗

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกครองที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้มีการตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น

ผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะ ได้มีข้อสั่งการและข้อเสนอแนะให้ จังหวัดดำเนินการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้จังหวัดรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ ๑๐ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และส่งข้อมูลทาง e-mail address : noipornin@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมฤกษ์ จิงสมาน)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองตรวจราชการ

กลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ ๑๐

ผู้ประสานงาน ๑) นางสาวพรอินทร์ วัลย์นิม โทร. ๐๘ ๑๘๕๑ ๖๒๘๖

๒) นางสาวนริศรา ปั่นทอง โทร. ๐๘ ๕๑๙๙ ๑๖๖๙

แบบรายงานข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เขตตรวจราชการที่ ๑๐ รอบที่ ๒ จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ	ผลการดำเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
<p>ระบบสุขภาพปฐมภูมิ</p> <p>๑. ให้จังหวัดทำแผนพัฒนางานปฐมภูมิเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วย NCD ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดการเดินทางของผู้ป่วยและลดโลกร้อน ลดการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ได้</p> <p>๒. ให้ทีมตรวจราชการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ร่วมกับ Service Plan สาขาต่างๆ ออกแบบ เชื่อมโยงงานปฐมภูมิกับงาน Service Plan ให้ครอบคลุม เพื่อช่วยลดป่วยลดตาย และให้มีการติดตามการดำเนินงานในการตรวจราชการด้วย</p>		
<p>กลุ่มวัย</p> <p>๑. เรื่องแม่ตาย ให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑) ทบทวนความรู้ของเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.เรื่องภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ ๒) จัดระบบและทำแนวทางการดำเนินงานเมื่อมีหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง ๓) การสร้างความตระหนัก ทั้งในเจ้าหน้าที่และหญิงตั้งครรภ์มีภาวะเสี่ยง เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตลอดการตั้งครรภ์และหลังคลอด <p>๒. เขตสุขภาพที่ ๑๐ ได้ทำโครงการเสริมสร้างเด็กเขต ๑๐ พัฒนาการสมวัย ไอคิวเกิน ๑๐๓ ในปี ๒๕๖๙ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญจัดทำหลักสูตรการอบรมครู เรื่องการใช้ DSPM, 3P, และเชาว์เล็ก เพื่อให้ครูประเมิน/คัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก และสร้างวินัย ในปี ๒๕๖๖ นี้จะเริ่มดำเนินการในกลุ่มเด็กอนุบาล และดำเนินการต่อเนื่อง ไปถึงปี ๒๕๖๙ ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะอยู่ชั้น ป.๑ และเป้าหมายที่ถูกสุ่มประเมิน IQ จากกรมสุขภาพจิตพอดี ทั้งนี้ มอบหมายให้ทีมตรวจราชการ กรมอนามัยและกรมสุขภาพจิตร่วมกัน ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑) ออกแบบแนวทาง/กระบวนการติดตามโครงการฯ ในการตรวจราชการครั้งต่อไป ๒) คิด motto ที่จะใช้ร่วมกันทั้งเขต 		

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ	ผลการดำเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
<p>ผู้สูงอายุ</p> <p>๑. ชื่นชมรูปแบบการดำเนินงานของ รพ.สต.ทุ่งบอน อ.วารินชำราบ และขอให้จังหวัดขยายผล ดำเนินการให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดและร่วมกันหาแนวทางดำเนินการในเชิงระบบเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป</p>		
<p>Digital Heal</p> <p>๑. ให้จังหวัดจัดระบบ Telemedicine และระบบ Consult ทั้งจังหวัดให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยอาจไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลประสาท หรือสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ เพื่อนำแนวทางมาวางระบบในการพัฒนาโรงพยาบาล ๔ พื้นที่ และโรงพยาบาลในจังหวัด เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการของโรงพยาบาล ประชาชนเข้าถึงบริการและมีสุขภาพที่ดี</p>		
<p>ลดป่วย ลดตาย และการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ</p> <p>๑. เชื่อมโยงกับงานปฐมภูมิ โดยให้ Service Plan สาขาต่างๆ ร่วมกับทีมตรวจราชการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ออกแบบเชื่อมโยงงานกับงานปฐมภูมิ เพื่อช่วยลดป่วยลดตาย และให้มีการติดตามการดำเนินงานในการตรวจราชการด้วย</p>		
<p>องค์กรสมรรถนะสูง</p> <p>๑. ให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง จัดทำแผนการติดตั้ง Solar Cell (ใช้ราคากลาง) โดยหารูปแบบและขนาดที่เหมาะสมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐</p>		
<p>Innovative Healthcare : DM</p> <p>๑. ขอให้ผู้บริหารให้ความสำคัญและจัดระบบพัฒนางาน โดยการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการดำเนินงานให้มากขึ้น</p>		